

Canada đang giữa mùa xuân. Không phải màu xanh bát ngát, màu lá mới non, trông mát mắt thật sự.



Thác Montmorency, Quebec, Canada

Mùa xuân mới, chính phủ mới. Xin trình các công đồng xa là Canada và bầu cử mới quốc hội, và quốc hội lần này có nhiều sự thay đổi bất ngờ. Xin cho tôi bàn chuyên chính trước tiên nha.

Về mặt chính quyền, Canada theo thể chế nghị viện Anh gọi là Parliamentary Regime. Theo thể chế này, đảng nào nhiều phiếu nhất trong cuộc bầu cử sẽ lập chính phủ và đảng trở thành đối lập. Qua cuộc bầu cử ngày 2 tháng Năm vừa qua, Đảng Bảo Thủ đã giành thắng lợi, chiếm 167 ghế trên tổng số 308 ghế quốc hội. Trước đây họ là chính phủ thiểu số, nay họ là chính phủ đa số. Ông Stephen Harper tiếp tục làm thủ tướng với một nhiệm kỳ ít là 5 năm nữa. Việc đảng Bảo Thủ giành thắng lợi đã được báo chí tiên đoán trước nên không ai ngạc nhiên. Điều làm nhiều người ngạc nhiên là Đảng Tân Dân Chủ NDP đã bay lên như diều gặp gió. Đảng trước có 36 ghế trong quốc hội nay nhẩy lên tới 102 ghế. Nhiều hình thức được nhiều phiếu nhất là tỉnh bang Quebec. Việc này thật là bất ngờ. Xưa nay Quebec là giang sơn của Đảng Bloc Quebecois, cái đảng chủ trương Quebec phải ly khai ra khỏi liên bang Canada. Nay việc đòi ly khai không còn ai tha thiết nữa. Bloc Quebecois thua trận mất cách nhấc nhỡ, đang có 47 ghế, nay chỉ chiếm được 4 ghế. Vì chỉ được 4 ghế nên đảng này bỏ xóa tên. Khóa trước đảng NDP chỉ được 1 ghế ở Quebec, khóa này NDP được nhẩy lên 58 ghế. NDP không chủ trương đòi ly khai nhưng chủ trương sự phân chia quyền lợi của dân Quebec, nhất là dân nói tiếng Pháp. Họ lấy được nhiều phiếu vì nhẩy lên hình ảnh ngạo và ve vuốt lòng tự ái này.

Mặt đảng khác cũng tăng đáng kể là đảng Tự Do Liberal, đang có 77 ghế, nay chỉ còn 34 ghế. Trước đây Canada có 4 đảng nay chỉ còn 3, vì qua cuộc bầu cử này, đảng Bloc Quebecois đã bỏ xóa tên. Trước đây Đảng Tự Do Liberal luôn đảng hàng đầu và thế lực với những lãnh tụ nổi tiếng như Pierre Trudeau, như Jean Chrétien, nay đảng này tụt xuống hàng ba, thật là thể thảm.

Canada Vào Xuân

Tác Giả: Trà Lũ

Thứ Hai, 20 Tháng 6 Năm 2011 06:36

Ngày 18 tháng Năm vừa qua, Thủ tướng Stephen Harper đã trình diện với các media, nhđng 39 bđtrđng trong đó có 10 vđphđnđ. Bà Alice Wong là bđtrđng duy nhđt gđc Á Châu. Bà phđtrách ngđđi cao niên. Nhiđu bđthđ này có nghĩa là ngđđi dân sđ đđđc phđ vđ rđt kđ. Vì là chính phđ đa sđ nên rđđây các luđt lđ sđ đđđc thông qua nhanh chóng và đđdàng, không còn bđcác đđng đđi lđp làm khó nđa.

Quđc hđi mđi đã hđp khóa đđu tiên, ngày 2 tháng Sáu, giđa mùa xuân.

Riđng cđng đđng VN đđ Canada thì vui mđng vì có 2 ngđđi VN rđt trđ đđ Quebec đã đđc cđđân biđu, đó là ông Mai Hoàng 38 tuđi và bà Quách Minh Thđ 28 tuđi. Hai dân biđu này đđu là đđng viên Đđng NDP. Xin chúc mđng Ông Hoàng và Bà Thđ. Hai vđ là niđm tđ hào và hđnh điđn cđa ngđđi Viđt chúng tôi.

Nhđc tđi tên NDP thì ai cũng nhđ tđi công cđa đđng này đã làm cho Canda nđi tiđng khđp thđgiđi vđ mđt y tđ. Chđc các cđ biđt hiđn nay tđi Canada mđi đđch vđ y tđ nhđ đi bác sĩ, đi bđnh viđn, mua thuđc, tđt cđ đđu miđn phí cho mđi ngđđi chđ. Đđng NDP là tác giđ luđt y tđ miđn phí nđi danh này. Nhiđu tđng thđng Hoa Kđ cđ bđt chđđc y tđ Canada mà vđn chđa đđđc. Tđng Thđng Obama, tiđng là đã ban hành đđđc đđo luđt y tđ miđn phí, nhđng đđng gđp rđc rđi tđtung. Thđ mđi biđt cái đđng NDP đđ Canada này thiđt giđi.

Mđt tin quđc tđ cũng vđa thu hút sđ chú ý cđa mđi ngđđi đđu mùa xuân là đđm cđđi vđđng giđ cđa hoàng tôn William và Kate bên Anh Quđc. Đđi uyđn đđng này đã lên tđi tđ đđnh vinh quang. Hai trđrđng thđt đđp đđi và hđnh phúc, nhđng liđu hđnh phúc có lâu dài không? Hy vđng ông con William sđ không sa vào vđng lđy nhđ ông bđ Charles.

Phe các bà trong làng tôi theo dõi rđt kđ đđm cđđi hoàng tđc này. Chđ Ba Biên Hoà có thđc mđc là chú rđ William mđi 28 tuđi mà đã hđi chút xiu đđ đđnh đđu, tđi sao hđi sđm quá vđy? Tôi có hđi nhiđu bác sĩ vđ điđu này mà ai cũng lđc đđu không biđt. Có ngđđi vđa cđđi vđa bđo đó là do máu xđu. Xđu làm sao đđđc. Hoàng tôn William nđđc da hđng hào đđp đđ thì máu xđu chđ nào.

Ngoài cái đđu hđi chút xíu cđa chú rđ, Chđ Ba còn chđ cho mđi ngđđi : Ngày đđi lđ mà thánh đđđng nđi làm lđ cđđi chđng chđng đđn kđt hoa gì cđ, chđng cđ quđt trđng phách gì cđ. Toàn cđnh nhà thđ chđ thđy trang trí thêm 4 chđu cây xanh mà thôi. Anh H.O. làng tôi cđđi ha ha :

Chị hoàng gia Anh họ c là nghèo họ c là chị m tiên, thua xa VN vì m t l l c.

Nhân đầu mùa xuân, thị trấn Ottawa đang tổ chức các lễ hội ngắm hoa Tulip. Xưa nay Ottawa nổi tiếng về các vườn hoa tulip, nhưng bông hoa quà tặng của hoàng gia Hoà Lan từ năm 1945 ngày xưa, chị các chị còn nhớ chuyện này. Thị trấn Washington ở Hoa Kỳ có hoa anh đào, thị trấn Ottawa ở Canada có hoa tulip. Ai cũng rủ rê đi. Các chị cao niên VN ở Toronto đang rủ nhau viếng thị trấn và ngắm những bông hoa lịch sử này. Có lẽ làng tôi cũng đi.

Ông ODP bạn chị làng nghe tôi Ottawa thì ông hỏi : Xin đừng các bạn, danh xưng thị trấn Ottawa, người Tàu đi là gì? Cái này thì khó vì ít ai để ý. Ông ODP cười rồi nói : Người Tàu đi Ottawa là ‘*Chị Thái Hoa*’. Nghe cũng lạ tai và hay hay, phải không chị. Gần đây tôi mới biết người Tàu gọi Kinh Coran của Hồi Giáo là *Chị Lan Kinh* , gọi thành phố Toronto là *Đa Luân Đa*. Nghe cũng thế thôi. Đến đây thì anh H.O. lên tiếng : Nhưng mà họ gọi 2 món nước uống Coca Cola và Pepsi Cola là *Khách Khách Khách Lạ* và *Bên Bên Khách Lạ* , nghe lạ không hay chút nào.

À, mới nói chuyện thế này, tôi quên chị à kể bạn chị do phe liên ông đãi phe các bà. Các chị nhớ làng tôi chị. Chị ở Người Mẹ thì phe liên ông nước chị t các bà, còn chị ở Người Cha thì phe liên bà nước đãi các ông. Năm nay Ông ODP ngắm mình nhìn viếng nước uống. Cái ông già này đa tài y như ông Tô Hoè. Ai cũng thán phục không biết ông sống nước món gì. Mỗi tối ngày lễ, lúc đêm chị ra thì ai cũng lên vì ngắm nhiên. Các chị có biết Ông ODP nước món gì không? Thưa, ông nước món ‘*Chị Mui Hu*’. Nghe tiếng Mui thì ai cũng tưởng bà ăn đồ m b c nhà nghèo. Nhưng không phải vậy, vì đằng sau chị Mui còn chị Hu nước chị mà. Hu là đất nhà vua, là đất hoàng tộc, nghèo sao được. Chị Mui Hu, chị chị các Mẹ làm chị ít sao. Ông ODP này ngày xưa đóng quân ở Hu cũng lâu lắm, có lẽ ông tâm sự ông xem lý và Hu đó, cho nên các món Hu ông khá sành. Vừa sành ăn vừa sành làm. Lần này ông báo vì sức già tuổi yếu nên ông đã bí mật thuê 2 cô Hu trong làng, Cô Cao Xuân và Cô Tôn Nữ, giúp sức. Lần đầu tiên dân làng ăn món Chị Mui Hu, ai cũng há há p. Trúng khi chị đưa thì ông hỏi m t bài diên văn nói về món này, như sau :

Bữa chị hôm nay được ăn toàn với mui. Thứ nhất là món tôm rang ăn với mui ớt xanh. Thứ hai là món cháo ngũ sắc nước với 5 loại ngũ cốc thiên nhiên : đậu đỏ, đậu đen, kê, gạo trắng và gạo tím. Món cháo này ăn với mui. Thứ ba là món xôi ba màu ăn với mui mè vàng. Đây là

xôi gạo, xôi khoai tía và xôi lá dứa. Thịt bún là món chính, cơm trưa ăn với 9 loại mì khác nhau : mì tiêu, mì cá thu, mì tôm, mì mè... Món thơm nức là món tráng miệng, gạo nếp, dưa hấu và xoài, chम्म với mì trái mận. Bữa này không có canh. Thức khách được mời dùng nước trà pha với gừng để làm nhai đi với món cơm mì.

Nghe có hợp dọn không các cô? Món ăn đắt tiền kinh khủng mà, nên nó có vẻ khó và tuy là mì nhưng nó vẫn ngon gì làm sao. Ông ODP và hai cô Huệ đã chuồn bỏ bữa cơm này cơm mất tuồn tuồn. Xin đa tạ 'ba mẹ'. Thầy dân làng với ăn với ăn tằm tằm khen ngon và phở tài nghé cơm ba đũa búp thì ông cười giỡn : Thức ra thì không phở tôi và 2 cô Huệ làm được hoàn toàn. Chúng tôi đã đưa vào lịch trình của buổi Đón Tết Văn Săn của KS Festival.

Trong bữa ăn dân làng bàn bàn thì cái ngon của cơm tây và cơm ta. Cô B.95 nêu thắc mắc : Lão gạo nhà quê, xưa nay chỉ ăn cơm VN, chỉ ăn cơm Tây bao giờ, vậy xin cho lão biết hai thức cơm này khác nhau làm sao.

Anh John gật tay xin nói ngay : Cơm nói 'cơm ta' thì đúng nhưng nói 'cơm tây' thì sai vì Tây nó không ăn cơm bao giờ. Ai cũng cười xòa vì ta vẫn nói đi ăn cơm tây mà. Tây nó không ăn cơm mà nó ăn bánh mì hay khoai tây. Anh John xin nói tiếp : Cháu nói mẹ đũa cho vui vậy chứ không dám bắt lỗi ai đâu. Vì cháu là Tây và lấy vợ VN nên cháu rành cả 2 thức cơm, cháu xin kể trình cơm như thế này :

Cơm ta thì lấy gia đình làm gạo cho nên bữa cơm có tính cách gia đình, mọi người ngồi chung quanh một cái mâm, thức ăn để giữa, mọi người ăn chung, mọi người chén nước cơm ăn chung, ăn miếng nào thì góp miếng đó vào đĩa chung ở bàn, các món ăn đã thái sẵn. và ăn bằng đũa.

Còn cơm tây thì theo cá nhân chủ nghĩa, mọi người mọi đĩa riêng, thức ăn tuy để ở giữa bàn nhưng cá nhân góp thức ăn vào đĩa mình rồi mới ăn. Thức cá để ở giữa, cá nhân góp vào đĩa riêng rồi mới tự mình ăn lấy. Tây không ăn bữa như bữa cái xiên cái muỗng và con dao nh.

Đi ăn cơm tây thì ai cũng biết trình thức ăn : mẹ đũa là đĩa xà lát, rồi chén xúp, rồi một đĩa lớn trong đó món chính là thịt gà hay thịt heo hay thịt bò hay miếng cá, chung quanh là khoai tây nghiền, cà rốt, vài lát rau. Cuối cùng là tráng miệng, thức ăn là bánh ngọt hay cà rem. Rồi trà hay cà phê.

Còn đi ăn cơm Tàu hay cơm VN thì không phải là món chính, mà có tới 9 hay 10 món chính, Ta không đoán trước được nhúng món ăn. Món cuối cùng là cơm chiên hay mì xào. Món này làm ai cũng no bụng, chứ đi ăn cơm tây, ai không quen và không ăn được, thì nào cũng bỏ đói. Bà và tôi ngày xưa, mỗi lần tôi đi ăn cơm tây xong thì bao giờ bố cũng đòi đi ăn phở.

Các câu chuyện phần trình bày của anh John, ông rứa da trắng trong làng tôi có nói đúng không cả? Tôi thì cho là đúng, nhúng nét chính đều đúng. Anh đừng quên không nói tới tráng miệng, tây thì ăn bánh ngọt, VN ta thì ăn trái cây, và uống nước trà. Cùng với nước trà quý khách còn được phục vụ một cây tăm, tăm có bao giấy trắng hoàng, và một cái khăn nóng để lau miệng lau tay.

Xong phần anh John trình bày về B.95 về cơm tây cơm ta thì phần Chính tiên chương. Chương hôm nay mừng các Bà Mẹ nên xin dân làng kể các chuyện vinh danh Mẹ.

Anh H.O. xin nói đầu tiên. Anh nói về Đức Bà Tát. Theo giáo sư nguyên thủy bên Đức thì Đức Quán Thế Âm Bà Tát là phái nam chứ không phải phái nữ. Chứng cứ: trên các hình vẽ và các bức tượng cách đây 2 ngàn năm bên Đức thì Đức Bà Tát có râu rõ ràng và đeo niêu nước ngày châu báu. Nhưng khi Phật giáo sang đến VN, Tàu, Cao Ly thì Đức Bà Tát đã biến thành phái nữ vì Á Châu quan niệm: Tình thế vô biên chứ có thể có phái nam mà thôi, nên Ngài mang hình đàn bà. VN ta quen gọi Ngài là Đức Phật Bà Quán Thế Âm là vậy. Phật Bà là một biểu tượng ngời sáng Mẹ đấng tình thế vô biên. Phật Bà là một chúng sinh. Phật Giáo có Phật Bà, Công Giáo có Đức Mẹ Maria.

Kể xong chuyện Phật Bà, anh H.O. kể luôn sang chuyện Bà Mẹ đi tìm con. Anh báo mỗi lần anh kể về chuyện này thì anh đều xúc động mạnh khóc. Hình như năm xưa anh đã kể chuyện này. Vì chuyện này hay và cảm động, nên anh xin kể về một lần nữa. Nhà văn Phạm Tín An Ninh đã chép chuyện theo lời kể của một anh lính Biệt Động Quân.

Chuyện như sau.

Đôi trẻ yêu nhau và lấy được nhau. Họ là một gia đình hạnh phúc tại Nha Trang. Rồi anh chợt lên đường ngụy quân, theo Biệt Động Quân. Anh đóng ở Pleime. Đưa con trai đầu tiên anh

chị đợc tên là Cao Nguyên đợc nhợc trai binh Pleime. Đợc a con thợc hai là gái anh chị đợc tên là Thuợc Dợc đợc nhợc sinh quán. Gia đình anh chị và 2 con sống trong trợc i gia binh. 1973, giợc c tợc n công và trờn ngợc p. Vợc chợc ng bợc ng bợc con chợc y loợc n. Chợc ng vợc a công thợc ng con trai 2 tuợc i trên lợc ng, vợc a chiợc n đợc u. Vợc ôm đợc a con gái chợc y theo chợc ng. Nhợc ng rợc i giợc c tợc n công biợc n ngợc i, bom đợc m mợc t mù. Hai vợc chợc ng lợc c nhau và biợc t tâm luôn. Đợc n vợc cợc a chợc ng bợc giợc c nghiợc n nát. Sau 1975, cô vợc không tìm đợc c mợc t tin tợc c gì vợc chợc ng, cô coi mình đã mợc t anh vĩnh viợc n nên cô ôm con gái vợc t biên và đợc c tàu Na Uy vợc t.

Hai chợc c năm sau bà vợc trợc vợc VN và nhợc t đợc nhợc tìm cho đợc c tin chợc ng và tin con trai Cao Nguyên. Bà mợc t nhiợc u ngày lang thang miợc n Cheo Reo thuợc c tợc nh Gia Lai, nợc i xợc y ra trợc n đánh cuợc i cùng, nhợc ng bà không hợc tìm ra đầu vợc t cợc a chợc ng cợc a con. Mợc t buợc i sáng kia, chợc nhà trợc cho biợc t sợc có phiờn chợc cợc a ngợc i Thợc đợc ng gợc n đó, Bà liợc n đi chợc , đình bợc ng sợc mua mợc t con gà làm lợc cúng chợc ng vì chợc ng ngày xợc a thích món gà luợc c. Và bà đã đợc n hàng gà. Chợc là mợc t anh Thợc đợc ng còm gợc y đen đợc i. Sau khi nhợc n tiợc n xong thì anh Thợc đợc ng cúi xuợc ng bợc t gà, bà bợc ng giợc t mình thợc y vợc t sợc o trên cánh tay trái cợc a anh Thợc đợc ng. Vợc t sợc o có hình con cợc p, giợc ng y nhợc vợc t sợc o trên cánh tay thợc ng con trai bà ngày xợc a. Bà choáng váng. Bà tiợc n lợc i gợc n và lợc t cái mũ cợc a anh Thợc đợc ng ra, hai vành tai anh đã làm bà gợc c xuợc ng. Đợc a con trai bà ngày xợc a cũng y nhợc thợc này, cũng có hai lợc tai nhợc trên hai vành tai. Bà hợc i tên, anh Thợc đợc ng nói tiếng Viợc t lợc lợc : Tên tôi là Ksor H'lum. Em có cha mợc không? Anh Thợc đợc ng trợc lợc i có. Bà xin đợc c theo anh vợc nhà, vợc a đi vợc a khóc. Bà nhợc mợc y ngợc i giợc i tiợc ng Thợc đợc ng đi cùng đợc vợc a làm thông ngôn vợc a làm nhân chợc ng. Bợc mợc anh Thợc đợc ng ban đợc u cợc nhợc t quyợc t đây là con ruợc t do ông bà đợc ra. Anh Thợc đợc ng đã có vợc và 2 con. Bà khóc vui và kợc lợc tình tiợc t bi đát quá làm mợc i ngợc i chung quanh xúc đợc ng. Cuợc i cùng ông bà Thợc đợc ng mợc i lòng và mợc lòng ra. Ông bà cho biợc t hợc i 1973, đúng y nhợc thợc i gian mà bà kợc lợc , giợc c vợc đây đánh lợc n. Khi im tiợc ng súng thì có mợc t thợc đợc ng binh trên lợc ng công thợc ng bé bò lê vào nhà, và gợc c chợc t. Ông bà đã chôn cợc t anh lính bợc t hợc nh và nhợc n đợc c bé làm con. Đợc a bé không hợc biợc t chuyợc n này, cho tợc i hôm nay. Tợc đợc n Trợc i Phợc t, thợc là bà đã tìm ra con. Bà khóc hợc t nợc c mợc t. Bà xin đợc mợc t vợc chợc ng Thợc đợc ng Cao Nguyên và hai cháu nợc i vợc Na Uy, nhợc ng chúng nhợc t đợc nhợc không chợc u. Chúng bợc o núi rợc ng này, buôn sóc này là quê hợc ng là xợc đợc ng thợc t cợc a chúng. Bà làm nhà mợc i cho con và xây mợc cho chợc ng. Hàng ngày bà đợc n con ra mợc chợc ng khợc n vái, bao giợc mợc t nó cũng đợc hoe. Ngày chia tay con và cháu đợc vợc Na Uy, bà mợc nhợc ngợc i mợc t hợc n, đợc a con nhợc ngợc i vợc a tợc trợc i rợc i xuợc ng đợc t, Mợc con chia tay đợc m đợc nợc c mát. Bà hợc n sợc vợc thăm con thăm cháu nợc i và viợc ng mợc chợc ng hàng năm.

Anh H.O. kợc đợc n đây thì nghợc n ngào không kợc tiợc p đợc c nợc a. Phe các bà ai cũng xúc đợc ng xót thợc đợc ng tình mợc tình con.

Thợc y không khí bợc a ăn nghiêm trang quá, anh John xin chuyợc n sang chuyợc n khác. Anh xin kợc chuyợc n cợc i, chuyợc n phiờn đợc ch cợc a ngợc i Tàu. Rợc ng các sợc n phợc m thợc c phợc m nhợc p cợc ng tợc ngoợc i quợc c vào Canada phợc i có ghi chú bợc ng Anh văn và Pháp văn, hai ngôn ngợc chính cợc a quợc gia này. Năm ngoái báo chí đợc đây đã đợc mợc gói bún cợc a Tàu ra đợc u. Đợc i hàng chợc

Tàu thì có hàng tiếng Anh và hàng tiếng Pháp. Ông Tàu dõ chĩa dõ chĩa *bún* là ‘ *Rice stick*’
Nghĩa đen là ‘Sợi gạo’ Nghe cũng tởm đởc đi. Rồi ông Tàu dõ chĩa ‘ *Rice stick*’ trên đây ra Pháp
Văn, ông dõ chĩa sau ‘

Riz collar

, nghĩa là ‘

gõ o, dính

chết.’

Nhà báo Canada đã bỏ ra cớ i. Chĩa hĩa t. Bên dõ i chĩa ‘ *Rice stick / Riz collar*’ còn có chĩa ‘
Safe

’ nghĩa là ‘an toàn’. Ông Tàu dõ chĩa chĩa Anh vẫn ‘ *Safe*’ ra tiếng Pháp là ‘

coffre -fort

. *Coffre-fort* nghĩa là cái két sắt ! Các cớ biết Pháp vẫn chĩa thĩa cái sai ngô nghê cớ a lĩa dõ chĩa
này. Quan thu Canada thĩa gói bún có chĩa Anh và chĩa Pháp là đóng dõ u rĩa cho qua lĩa n.

Thĩa cớ làng cớ i vui vĩa, ông ODP lĩa n góp mĩa t chĩa n khác. Rồi chúng ta vĩa ca ngĩa i
Mĩa, Mĩa là biết u tĩa ng tình yêu tình thĩa ng. Có ngĩa i bĩa o vì Thĩa ng Đĩa phĩa trông coi cớ mĩa t vũ
trĩa vĩ đĩa nên ngài không có đĩa thĩa giĩa lo cho tĩa ng ngĩa i, bĩa vĩa ngài đã trao tình yêu cho các
bà mĩa đĩa các bà mĩa yêu thĩa ng con cái thay cho ngài. Nghe có lý quá. *Lòng Mĩa bao la nhĩa*
biết Thái Bình

là vĩa y. Thĩa mà trong tiếng Việt cớ a ta, không hiết u sao lĩa i có nhĩa ng kiết u nói xúc phĩa m tĩa i Mĩa,
nhĩa ‘

tao đánh chết mày bây giờ’

, hoĩa c nhĩa hĩa n thì

‘ *cay thĩa y mĩa,*

nóng thĩa y mĩa, buốt thĩa y mĩa

...’ Tĩa i sao vĩa y? Mĩa y nhà thông thái trong làng tôi nghe đĩa n đây thì đĩa u lĩa c đĩa u, không biết giĩa i
thích làm sao. Các cớ giúp chúng tôi vĩa i.

Rĩa ông ODP kĩa tĩa p chĩa n thĩa i sĩa VN. Rồi mĩa y tuĩa n nay trên hĩa thĩa ng đĩa n toán toàn
cớ u phĩa biết n chĩa n cớ a mĩa t vĩa đĩa c giĩa i là nhà tiên tri vũ trĩa Trĩa n Đĩa n hiết n cớ trú tĩa i Hoa Kĩa.
Nhà tiên tri đã nói nhĩa ng lĩa i rĩa t chĩa n đĩa ng, và xúc phĩa m nĩa ng nĩa tĩa i các vua Cĩa ng sĩa n. Rồi
tĩa i năm 2014 thì CSVN sĩa tan, mĩa t Gorbachev VN sĩa làm quĩa c trĩa ng, mĩa t tù nhân lĩa ng tâm
làm thĩa tĩa ng, sĩa thay đĩa i quĩa c kĩa quĩa c ca, và mĩa u quĩa c Trung Cĩa ng sĩa tan vào năm 2016.
Nhiết u ngĩa i đã tin ông vì ông có trĩa ng ra nhiết u chĩa ng cĩa. Ông đã nói đúng vĩa 3 đĩa i tĩa ng thĩa ng
Hoa Kĩa vĩa qua, ông đã nói đúng vĩa cái chĩa t cớ a Bin Laden. Nhà tiên tri cho biết ông là Phĩa t
Tĩa nhĩa ng Chúa Giêsu đã hiết n ra vĩa i ông và bĩa o ông loan báo cho loài ngĩa i biết các tin lành.
CSVN và CSTC sĩa tan rĩa i ? Lĩa y Trĩa i, xin Trĩa i cho hĩa tan rĩa nhĩa ngành theo lĩa i Nga Xô, Đông
Đĩa c hay Ba Lan hĩa i năm 1991, nghĩa là không đĩa máu. Chĩa nĩa u phĩa i đĩa máu thì eo i sĩa có
nhĩa ng biết n máu mệnh mông. Chúng con sĩa máu quá rĩa i.

Canada Vào Xuân

Tác Giả: Trà Lữ

Thứ Hai, 20 Tháng 6 Năm 2011 06:36

Không biết tin trên sẽ đúng bao nhiêu phần trăm nhưng tin sau đây sẽ đúng trăm phần trăm và rất nóng hổi. Đó là tin Anh John và Chị Ba Biên Hoà đã giúp tôi hoàn thành in cuốn sách số 13 và 14. Tên hai cuốn là ĐäT THIÊN THAI và 400 CHUYäN CäI. Sách vừa in xong và đang bắt đầu phát hành. Tôi đã viết 300 chuyện cäi năm 2001 và 500 chuyện cäi năm 2009, nay viết thêm cuốn số 3 : 400 chuyện cäi. Tất cả các chuyện đều mới và khác nhau. Hy vọng tiếng cäi trong cả hai sách mới sẽ làm các chị thoải mái, yêu đời và hạnh phúc. Trân trọng kính trình.

Toronto, Mùa Xuân 2011.